



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน สำหรับการเลือกสรร
เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา

ตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา กำหนดให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ประมวลคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ที่กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ฉะนั้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา” และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการประเมินภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๓๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางเพ็ญศรี สิมมา	
๐๒	นางสาววลัยพรรณ จ้อยชาร์ตัน	

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงผ้า โดยสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง กางเกง และสวมรองเท้าหุ้มส้น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และประพฤติดนเป็นสุภาพชน (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อยืดคอกกลม กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพดังกล่าว กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)

๒) ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ หากไม่นำบัตรอย่างหนึ่งอย่างใด มาในวันดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ก็ได้

๓) ในขณะที่รอสัมภาษณ์ ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมาและต้องพร้อมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์

๔) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเข้าสัมภาษณ์กับกรรมการสัมภาษณ์ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

๕) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการสัมภาษณ์ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน